

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๓/ ๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กพม. ๑๐๓๐๐

๒

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้สามารถบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมสำหรับเปิดให้บริการผู้ใช้งานแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การเปิดใช้งานระบบฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงขอแจ้งกำหนดการในการเปิดใช้งานระบบฯ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนบันทึกหรือปรับปรุงข้อมูลในระบบ PSIS เดิมให้ถูกต้อง และขอประมวลผลเพื่อปรับปรุงรายงานในระบบ PSIS เดิมได้ไม่เกิน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ให้โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ดำเนินการโหลดคู่มือและลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบงานใหม่ที่เว็บไซต์ [psisregis.opec.go.th](http://psisregis.opec.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓. เปิดระบบ PSIS ที่ปรับปรุง ให้โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เข้าทดลองและศึกษาการใช้งานรวมทั้งทดสอบระบบที่เว็บไซต์ [psisdemo.opec.go.th](http://psisdemo.opec.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. เปิดให้เริ่มใช้งานระบบงานใหม่ที่เว็บไซต์ [www.psisopec.com](http://www.psisopec.com) และ [psis.opec.go.th](http://psis.opec.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะโยม ชิณวงศ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานทะเบียน

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๓๔๐, ๓๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๗๔๙